

10 เคล็ดลับง่ายๆ...ขจัดคราบสกปรก

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2552

วันนี้หน้าเรียดความรู้วิธีการกำจัดคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดตามเสื้อผ้า ทำให้รำคาญใจมาฝากคะ

สี

ถ้าเสื้อผ้าคุณบังเอิญถูกสีกระเด็นใส่

คุณสามารถขจัดคราบได้โดยการใช้น้ำมันสนเช็ดบริเวณที่เป็นสี

ทิ้งไว้สักพัก แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสบู่ หรือใช้แอมโมเนียผสมน้ำ

จากนั้นเอาผ้าที่เปื้อนสีแช่ไว้ครึ่งชั่วโมง

แล้วนำไปซักด้วยผงซักฟอกธรรมดา รอยเลอะของสีจะหลุดออกจากเสื้อผ้าของคุณ

ไวน์แดง

การเลอะแบบนี้ เป็นการบ่งบอกความมีรสนิยมที่ดีในการดื่ม

เมื่อไวน์แดงในการสุดหูกเกิดหกใส่ชุดตัวเก่งของคุณ

วิธีง่ายๆในการกำจัดคราบคือ ให้คุณหาน้ำโซดาแก้วๆนั้น

ราดลงไปบริเวณที่ไวน์แดงหกใส่ หรือใช้วิธีโรยเกลือทิ้งเอาไว้

แล้วค่อยซักออกด้วยน้ำสบู่

เท่านี้คุณก็จะได้ชุดสวยของคุณกลับคืนมาอย่างแน่นอนเคล็ดลับง่ายๆให้คุณลองนำไปใช้ดู...

เลือดสด

ทันทีที่รู้ว่าเสื้อผ้าคุณกำลังเปื้อนคราบเลือด

คุณควรจะรีบนำไปแช่น้ำกับผงซักฟอก แต่หากคราบเลือดนั้นไม่ใช่คราบเลือดสด

ให้คุณนำเสื้อที่เปื้อนเลือดไปชุบน้ำเย็น

หลังจากนั้นเอาเกลือโรยตรงบริเวณคราบเลือดทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

แล้วจึงนำมาซักด้วยน้ำสบู่ปกติ

หรือใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หยดบนรอยเปื้อน ซึ่งจะทำให้เกิดฟอง

เมื่อหมดฟองใช้มือบิดให้แห้ง แล้วจึงนำไปซักตามปกติ

รอยเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าคุณก็จะไม่เป็นปัญหาทวงใจคุณอีกต่อไป

น้ำผลไม้ / ยางผลไม้

สิ่งที่จะช่วยในการกำจัดคราบเห็นจะไม่พ้นผลไม้ด้วยกัน คือ " มะนาว "

ให้ใช้มะนาวถูลงบริเวณที่เปื้อน แล้วขยี้ออกด้วยน้ำอุ่นอีกครั้ง

ส่วนเสื้อผ้าที่เปื้อนยางผลไม้ ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดตรงรอยเปื้อน

ยางผลไม้จะหลุดออกแล้วจึงนำไปซักตามปกติ

ลิปสติก

อันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับสาว ๆ หรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายที่ชอบมีกูกี้กิก

จนหนูๆ ผากระรอกไว้ที่เสื้อสุดเท่ของคุณ

คุณสามารถกำจัดคราบลิปสติกได้ง่ายๆ โดยการนำน้ำตาลทรายมาผสมน้ำ

แล้วถูตรงบริเวณที่มีลิปสติกเปื้อน จากนั้นหาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดออก

อีกวิธีคือใช้ยาสีฟันหรือวาสลีนทาตรงรอยเปื้อน แล้วเอาไปซักตามปกติ

คราบลิปสติกที่คุณกังวลก็จะจางหายไป

หมึก

เมื่อซดสุดเลิฟโดนหมึกหยดใส่ คุณสามารถแก้ปัญหาได้

ถ้ามีสเปรย์ฉีดผมอยู่ใกล้ๆมือ ให้ฉีดสเปรย์ลงบนเสื้อที่เลอะรอยหมึกทันที

เพราะจะช่วยทำให้ซักรอยหมึกออกได้ง่ายขึ้น หรือใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด

หากรอยหมึกยังไม่ออก ให้รดด้วยน้ำมะนาวและผสมเกลือแช่ทิ้งค้างคืนไว้

แล้วค่อยซักตามปกติ รอยหมึกก็จะเลือนหายไป

แค่นี้คุณก็สามารถใส่ชุดสุดเลิฟได้อีกครั้ง

น้ำหอม

มนต์เสน่ห์ที่ตราตรึงสำหรับหนุ่มๆสาวๆ

แต่หากการใช้หน้าหอมต้องทำให้เสื้อผ้าคุณเปื้อนเป็นคราบน้ำหอมแล้ว

คุณควรนำเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้ำหอมล้างออกด้วยน้ำเย็น

ถ้ายังไม่ออกให้ใช้สาลีชุบน้ำมันสนเช็ดบริเวณที่เปื้อน

แล้วนำไปซักใหม่อีกครั้ง

หมากฝรั่ง

เคล็ดลึกลับๆเมื่อมีคนวางกับดัก... และคุณก็เจอแจคพ็อตเข้าให้

เสี้ยวตัวโปรดคุณโดนหมากฝรั่งติดหนีบมาแบบเต็มๆ

ให้คุณเอาเสี้ยวที่มีหมากฝรั่งติด ไปแช่ช่องน้ำแข็ง

เพื่อให้หมากฝรั่งแข็งตัว แล้วค่อยดึงออก

เท่านี้คุณก็หลุดจากกับดักที่มีคนวางไว้แล้ว

ช็อคโกแลต หรือ กาแฟ

หากเสื้อผ้าคุณเปื้อน ช็อคโกแลต หรือกาแฟ

คุณสามารถกำจัดคราบได้โดยใช้กลีเซอรินทาทิ้งไว้บริเวณที่เปื้อน

หลังจากนั้นจึงค่อยล้างออกด้วยน้ำอุ่นกึ่งร้อนอีกครั้ง เพื่อละลายไขมัน

คราบเปื้อนที่เกิดจากช็อคโกแลต และกาแฟ ก็จะจางหายไป

คราบเหลืองบนเสื้อขาว

คราบที่เกิดจากการเก็บผ้าไว้ในตู้เป็นเวลานานๆ หรือมีฝุ่นจับ

ให้นำผ้าไปต้มน้ำโดยเติมโซดาไบคาร์บอเนตหรือที่เรียกกันว่า

"เบ็กกิ้งโซดา" ลงไป แล้วจึงนำมาซักด้วยวิธีธรรมดา คราบสกปรกจะหายไป

แล้วคุณก็จะได้เสื้อขาวปิ้งเหมือนใหม่กลับคืนมา

ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ รับรองได้ผล....